

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện công văn số 264/SGTVT-QLVT và số 828/SGTVT-QLVT của
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Kính gửi: Xã viên Hợp tác xã Vận tải Châu Sơn.

Thực hiện công văn số 264/SGTVT-QVLVT ngày 09/01/2019 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện công văn số 828/SGTVT-QVLVT ngày 28/01/2019 của Sở giao thông vận tải Hà Nội về chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Nay Hợp tác xã Vận tải Châu Sơn ra thông báo đến các xã viên HTX; các lái xe cho các đơn vị vận tải là xã viên của Hợp tác xã vận tải Châu Sơn thực hiện các quy định theo công văn số 264/SGTVT-QVLVT ngày 09/01/2019 và số 828/SGTVT-QVLVT ngày 28/01/2019 của Sở giao thông vận tải Hà Nội như sau:

- Phối hợp giữa đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình của phương tiện khắc phục, sửa chữa ngay các hư hỏng, truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác liên tục các thông tin từ thiết bị GSHT lên hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ TBGSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định.
- HTX tiến hành thực hiện triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho lái xe dự kiến từ ngày 20-21/2/2019 nếu xã viên tham gia được, đăng ký trước 18/2/2019, địa điểm chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau.
- Với trường hợp xã viên không thể sắp xếp tham gia được thì phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe dành cho lái xe trong đó có bao gồm xét nghiệm của 04 loại chất gây nghiện: Morphine/Heroin, Amphetamin, Methamphetamin, Marijuana (cần sa) tại các trung tâm y tế theo đúng quy định của nhà nước.

- Sau khi khắc phục các lỗi định vị và xin cấp giấy khám sức khỏe. Hợp tác xã Vận tải Châu Sơn yêu cầu các xã viên gửi kết quả về cho HTX trước ngày 25/02/2019 tại địa chỉ: tầng 6 tòa nhà Sông Đà số 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Trường hợp xã viên HTX không thực hiện theo công văn số 264/SGTVT-QVLVT, số 828/SGTVT-QVLVT của Sở giao thông vận tải Hà Nội và gửi các thông tin trên về HTX hoặc với xã viên thay đổi thông tin liên hệ nhưng không khai báo về HTX. HTX có quyền xử lý theo chế tài quy định của HTX, không loại trừ việc khai trừ xã viên ra khỏi HTX và thu hồi phù hiệu đã cấp. Đồng thời báo với các cơ quan liên ngành có hướng xử lý phù hợp. Các xã viên vi phạm tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình trước pháp luật.

Hợp tác xã Vận tải Châu Sơn yêu cầu các xã viên HTX và các lái xe cho đơn vị vận tải là xã viên HTX nghiêm túc thực hiện./.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CHÂU SƠN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Thu Ngọc